



**COMPANY
SNAPSHOT**



วันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2567

CHOW : บริษัท เซว้ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ภาพรวมธุรกิจ

#พันธัน - CHOW ประกอบไปด้วย 2 กลุ่มธุรกิจหลัก ได้แก่ 1. กลุ่มธุรกิจผลิตและจำหน่ายเหล็กแท่งยาวและผลิตภัณฑ์เหล็กทรงยาว ได้แก่ เหล็กเส้นกลม เหล็กข้ออ้อย และเหล็กลวด และ 2. กลุ่มธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน และติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop C&I)

โครงสร้างรายได้ตามประเภทธุรกิจ

เหล็ก 84%
อื่นๆ 16%

แผนธุรกิจ

กลุ่มธุรกิจเหล็ก : เพิ่มปริมาณการผลิตและขยายช่องทางการจัดจำหน่ายพร้อมไปกับการจำกัดการปล่อยคาร์บอนโดยยกระดับกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์และปรับปรุงเทคโนโลยีการผลิตให้ใช้พลังงานไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพส่งผลต่อต้นทุนการผลิตที่ต่ำลงและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

กลุ่มธุรกิจพลังงานทดแทน : เพิ่มขนาดการติดตั้งและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์เพิ่มขึ้นโดยตั้งเป้าหมายที่จะพัฒนาโครงการอย่างน้อย 350 เมกะวัตต์ในปี 2568 และ 1 กิกะวัตต์ ในปี 2571 เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันประเทศไทยให้เปลี่ยนผ่านเป็นเศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ

Highlight ที่น่าสนใจของบริษัท

กลุ่มบริษัทมีผลกำไรรวม 90.3 ล้านบาท ซึ่งเป็นกำไรที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานกิจการในทุก Business Units ซึ่งสามารถวิเคราะห์แยกตามประเภทธุรกิจได้ดังนี้

ธุรกิจเหล็ก : ค่าส่งผลิตสินค้าเพิ่มขึ้นและสม่ำเสมอในไตรมาสปัจจุบันเมื่อเทียบกับปีก่อนซึ่งสินค้าที่ผลิตนั้นมีความหลากหลายตามความสามารถในการผลิตสินค้าได้ตามมาตรฐานอุตสาหกรรมบริษัทยังสามารถใช้ประสิทธิภาพของทีมงานในการเพิ่มรายได้จากการขายสินค้าตามคำสั่งซื้อ (Trading) ทั้งเหล็กแท่งปิลเล็ตและเหล็กเส้นที่ได้มาตรฐานอุตสาหกรรมออกสู่ตลาดมากยิ่งขึ้น

ธุรกิจพลังงานทางเลือก : มีรายได้จากการให้บริการก่อสร้างระบบผลิตกระแสไฟฟ้า (EPC) เพิ่มขึ้นซึ่งสอดคล้องกับการขยายตัวของโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของกลุ่มบริษัทรวมทุน ที่มีโครงการโรงไฟฟ้าอยู่ระหว่างการพัฒนา ระหว่างก่อสร้างและจ่ายไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 250 เมกะวัตต์ ในปี 2567 จึงทำให้มีรายได้จากการดำเนินงานในส่วนนี้เพิ่มมากขึ้น อีกทั้งกลุ่มบริษัทยังมีรายได้เพิ่มเติมต่อเนื่องจากการร่วมลงทุนในธุรกิจผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทยกับกองทุน BlackRock ส่งเป็นไปตามแผนการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทที่สามารถทำให้กลุ่มบริษัทสามารถเพิ่มความมั่นคงและแข็งแกร่งในส่วนของผู้ถือหุ้นเพื่อนำไปลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าตามแผนการดำเนินธุรกิจต่อไป

การวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน

สรุปผลการดำเนินงาน

กลุ่มบริษัทมีรายได้รวม 1,369.87 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 903.18 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการขยายตัวอยู่ที่ร้อยละ 193.5

ธุรกิจเหล็ก

รายได้จากธุรกิจเหล็ก : ภาพรวมมีการเติบโตแบบก้าวกระโดดจากงวดเปรียบเทียบ ซึ่งเพิ่มขึ้น 755.54 ล้านบาท หรือ 186.7% ซึ่งเกิดจากการขยายฐานลูกค้าไปยังกลุ่มลูกค้าเหล็กเส้นที่มากขึ้นจากการที่กลุ่มบริษัทมีความสามารถในการผลิตสินค้าที่มีความหลากหลาย จึงสามารถรองรับคำสั่งซื้อจากลูกค้าได้มากยิ่งขึ้น ในส่วนของ OEM นั้นบริษัทได้รับคำสั่งผลิตอย่างสม่ำเสมอในไตรมาสปัจจุบัน

ธุรกิจพลังงานทางเลือก

รายได้จากการขายไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า : สืบเนื่องจากการที่บริษัทได้นำธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าภายใต้สัญญา PPA ในประเทศไทยเข้าร่วมลงทุนกับกองทุน BlackRock ในปี 2566 จึงส่งผลให้กลุ่มบริษัทเปลี่ยนรูปแบบการรับรู้รายได้จากการขายไฟฟ้าเป็นส่วนแบ่งรายได้จากการดำเนินงานของบริษัทรวมทุน ดังนั้นจึงไม่มีรายได้จากการขายไฟฟ้าในงวดปัจจุบัน

รายได้จากการให้บริการ : รายได้ EPC ขยายตัวอย่างชัดเจนจากการให้บริการก่อสร้างระบบผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ให้แก่กลุ่มบริษัทร่วมทุนที่มีโครงการโรงไฟฟ้าที่อยู่ระหว่างการพัฒนาระหว่างก่อสร้างและจ่ายไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 250 เมกะวัตต์ ในปี 2567 จึงทำให้มีกลุ่มบริษัททยอยรับรู้รายได้จากการให้บริการเพิ่มมากขึ้น

รายได้จากการส่งมอบงานตามสัญญาพร้อมทุน: กลุ่มบริษัทรับรู้รายได้จำนวน 95.09 ล้านบาท ซึ่งเกิดจากการดำเนินงานที่เป็นไปตามสัญญาการร่วมทุนที่กลุ่มบริษัทได้ลงนามกับกองทุน BlackRock ในปี 2566 แล้วเสร็จ



* ข้อมูลจาก Company Snapshot : 3M/2567 (ม.ค.-มี.ค. 2567)



CHOW ดันกำลังผลิต 250 เมก ชุกกลยุทธ์ ESG พัฒนาองค์กร

#CHOW #พันธัน - CHOW วางกลยุทธ์นำระบบ ESG มาใช้พัฒนาองค์กร ฟากผู้บริหาร "ปรมัตต์ จุฬาวินิช" ปักธงยอดขายเหล็กปีขึ้น 4 แสนตัน จากปีก่อนที่ 2.4 แสนตัน ใส่เกียร์ลุยพลังงานทางเลือก ตั้งเป้ากำลังผลิตสิ้นปีนี้ที่ 250 เมกะวัตต์ จาก 130 เมกะวัตต์

นายปรมัตต์ จุฬาวินิช ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน บริษัท เซว้ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) หรือ CHOW เปิดเผยว่า ธุรกิจของ CHOW ธุรกิจเหล็ก และธุรกิจพลังงานทางเลือก โดยบริษัทยังผลักดันการเติบโตและรับรู้รายได้จาก 2 ธุรกิจ สำหรับธุรกิจเหล็ก บริษัทมีกลยุทธ์โดยการเพิ่มปริมาณการขาย และการขยายช่องทางการจัดจำหน่ายให้กับรายใหญ่ และกระจายไปสู่ผู้ใช้งานโดยตรงอีกครั้ง ซึ่งสัดส่วนการจำหน่ายอยู่ในประเทศไทยเป็นหลัก ที่ผ่านมามีการปรับปรุงเทคโนโลยี ยก ระดับการผลิต และการจัดการเศษเหล็กต่างๆ ทำให้ต้นทุนลดลง และสะท้อนมาให้เห็นตามผลประกอบการที่ผ่านมา

ยอด 4 แสนตัน

สำหรับการผลิตและจัดจำหน่ายเหล็กในปี 2567 บริษัทตั้งเป้าจะผลิตและขาย 4 แสนตัน จากปีก่อนที่ 2.4 แสนตัน บริษัทมองดีมานด์การใช้เหล็กมีการเติบโตเพิ่มขึ้น แม้จะไม่ได้เติบโตหวือหวา แต่บริษัทเห็นช่องทาง

ทางการจัดจำหน่าย และมีคำสั่งซื้อ (ออเดอร์) เข้ามาอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งการขายสินค้าในประเทศเป็นหลักจะช่วยป้องกันความเสี่ยงเรื่องราคาเหล็กที่

ผันผวน และอัตราแลกเปลี่ยน รวมถึงบริษัทมีฐานลูกค้าในประเทศเป็นจำนวนมาก

นอกจากนี้บริษัทสามารถใช้ประสบการณ์ของทีมงานในการเพิ่มรายได้จากการขายสินค้าตามการเทรดดิ้ง ทั้งเหล็กแท่งปิลเล็ตและเหล็กเส้นที่ได้มาตรฐานอุตสาหกรรมออกสู่ตลาดมากยิ่งขึ้น จึงส่งผลให้ธุรกิจเหล็กมีอัตราเติบโตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ขณะที่ธุรกิจพลังงานทางเลือก บริษัทที่มีวิศวกร ทีมบริหาร และทีมติดตั้งระบบพลังงานมากพอสมควร เพื่อรองรับการขยายตัวในอนาคตที่กำลังจะเกิดขึ้น โดยจำนวนวิศวกร ทีมงานที่มีเพียงพอต่องานคือจุดแข็งธุรกิจพลังงานทางเลือกของ CHOW

ตั้งเป้า 250 เมก

อย่างไรก็ตามบริษัทตั้งเป้าจะมีโครงการพัฒนาและรอจ่ายไฟสะสมสิ้นปี 2567 ที่ 250 เมกะวัตต์ จากปัจจุบันมีโครงการที่จะพัฒนาและรอจ่ายไฟในมือ 130 เมกะวัตต์ โดยส่วนใหญ่ลูกค้าที่เข้ามาเจรจา และต้องการให้บริการพัฒนาโครงการคือกลุ่มห้างสรรพสินค้า โรงพยาบาล

โรงงาน และสถาบันทางการเงิน นายปรมัตต์ กล่าวต่อว่า บริษัทมีแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน (ESG) มาประยุกต์ใช้ในการบริหารงานและสอดแทรกความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการให้มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ในทุกๆ กระบวนการทำงานโดยบริษัทเชื่อว่า

การพัฒนาองค์กรภายใต้กรอบแนวความคิดแบบ ESG จะส่งผลให้กลุ่มบริษัท สามารถเติบโตและอยู่คู่กับสังคมได้อย่างยั่งยืน

โดยการนำระบบ ESG มาใช้ในการพัฒนาองค์กร หรือการดำเนินธุรกิจเหล็ก บริษัทอยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์สำหรับทุกๆ ขั้นตอนของการผลิตสินค้าของบริษัท (Carbon Footprint) ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 2/2567 และนำเสนอรายงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาและเห็นชอบในกระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูลและปริมาณการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ภายในไตรมาสที่ 3/2567

พลังงานทางเลือก

ส่วนธุรกิจพลังงานทางเลือก บริษัทอยู่ระหว่างการพัฒนา "ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมและสังคม" (Environmental and Social Management System : ESMS) ซึ่งเป็นไปตามแนวทางที่ธนาคารโลกได้กำหนดหลักเกณฑ์ผ่านทาง IFC : International Finance Corporation ภายใต้การกำกับและดูแลโดย World Bank Group ซึ่งจะครอบคลุมถึงการดำเนินธุรกิจที่ต้องเป็นไปตามนโยบายการจัดการเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม สังคม และความปลอดภัยในการดำเนินธุรกิจ

อนึ่ง ไตรมาสที่ 1/2567 บริษัทและบริษัทย่อย มีรายได้รวม 1,369.87 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 903.18 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการเติบโต 193.5% และมีกำไรสุทธิ 90.37 ล้านบาท หรือเติบโต 2,638.5% จากไตรมาสเดียวกันของปี 2566 โดยผลประกอบการที่เติบโตแบบก้าวกระโดด มาจากรายได้จากธุรกิจเหล็ก และธุรกิจพลังงานทางเลือกที่เติบโตอย่างมีนัยสำคัญ

ปรมัตต์ จุฬาวินิช